



เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 2 ฉบับที่ 2/2562

เรียน ผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

สวัสดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่าน ช่วงนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2562 แล้วนะคะ ซึ่งครูผู้สอนทุกวิชาได้มีการเน้นย้ำทบทวนบทเรียนและสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการสอบปลายภาคเรียนที่จะถึง ซึ่งนักเรียนสนใจในการเรียนรู้ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม และทำงานที่ได้รับมอบหมายตามรายวิชาเป็นอย่างดี แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจากแม่ครูประจำวิชาในการกำกับ ติดตามงานและให้คำแนะนำในการทบทวนบทเรียน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้นักเรียนมีงานค้าง อันจะส่งผลกระทบต่อการประเมินผลปลายภาค จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียน หากพบปัญหาในด้านการเรียน สามารถประสานมาที่แม่ครูพี่ หัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 2 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป สำหรับสารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 2 ฉบับนี้แม่ครูพี่ขอแนะนำเทคนิคเคล็ดลับในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อการสอบปลายภาคเรียน ดังนี้ค่ะ

เรื่องแรก: เคล็ดลับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค

- 1. อ่านสรุปก่อน:** บทส่งท้าย หรือบทสรุป เป็นสิ่งที่ต้องอ่าน โดยปกติแล้วจะเป็นส่วนที่ผู้เขียนสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้ กล่าวมาอีกทั้ง หากเราอ่านบทสรุปก่อน แล้วกลับมาอ่านหน้าแรกอีกครั้งก็ทำให้เราสามารถอ่านได้เข้าใจมากขึ้น
- 2. ใช้ปากกาไฮไลต์เพื่อเน้นใจความสำคัญ:** การไฮไลต์ข้อความนั้นมีประโยชน์มาก คือ การไฮไลต์ข้อความหัวข้อสรุป หรือใจความสำคัญเด่นๆ เมื่อเปิดหนังสือมาอ่านอีกครั้ง จะสามารถทราบทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้ด้วยการมองเพียงแวบเดียว
- 3. ขวนขวายกันสักนิด:** หาหนังสือเล่มอื่นๆ ในห้องสมุด หรือในอินเทอร์เน็ตก็มีมากมาย ไปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนมาอ่านดู ซึ่งหนังสือบางเล่มเขียนได้น่าอ่าน อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบเพิ่ม สรุปแบบอ่านแล้วเข้าใจ ซึ่งจริงๆ เนื้อหาที่เรื่องเดียวกับที่เรียนในห้อง
- 4. พยายามอย่าอ่านทุกคำ:** หลายคนคิดว่าการอ่านทุกคำจะช่วยให้จดจำข้อมูลได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น เพราะสมองจะได้รับข้อมูลมากเกินไปและเกิดความล้า เบื่อหน่ายจนตาลอยอ่านหนังสือไม่เข้าหัวในที่สุด ดังนั้นเลือกข้อมูลที่น่าสนใจที่สุด แล้วอ่านบทต่อไป
- 5. อภิปรายกับผู้อื่น:** การพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านช่วยทำให้เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติม บางคนนั้นชอบเรียนรู้โดยการฟัง และมักจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้ยินข้อมูล ดังนั้นการพูดคุยสนทนาถกเถียงประเด็นที่อยู่ในหนังสือจะทำให้เราจำประเด็นสำคัญนั้นได้ดี เมื่อได้ฟังผ่านหู ทำให้เราสามารถระลึกถึงข้อมูลส่วนนั้นได้เมื่ออยู่ในขณะสอบ
- 6. จดคำถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการอ่าน:** หัวใจหลักของเทคนิคนี้คือการตั้งคำถาม ให้จดจ่อกับสิ่งที่ใช้ความคิดคำถาม อาจซับซ้อนกว่านี้หรือง่ายกว่านี้ ขึ้นอยู่กับหนังสือที่อ่าน

เครดิต: <https://teen.mthai.com/education/79713.html>



